

รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 57 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 171,000 บาท

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล สมาชิก	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
1	นางณัฐกมล โอภาส	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 7	ด.ญ.พาริตา โอภาส
2	นางวัลลภา พุทธกุลอนันต์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1	นายชวัลวิทย์ พุทธกุลอนันต์
3	นางอารีรัตน์ ทองเกตุ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาเสพติด 8	ด.ญ.อารีญา สิทธิทอง
4	นางลาวาศศิพัชร คงดี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 2	นายณฤทธิ์ คงฤทธิ์
5	นางสมยุพร สองแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการภาค 8	นายศุภวิชญ์ สองแก้ว
6	นางชัชชรีย์ เกตุงาม	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สนง.คณะกรรมการอัยการ	ด.ช.ภูวดิษฐ์ เกตุงาม
7	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 4	น.ส.รัญชิตา รจนากิจ
8	นางสาวบุศยการย์ ธยานันรวัฒน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนชนจังหวัดสระบุรี	น.ส.รวินท์นิภา คำสิงห์
9	นางพิชญา บุญโต	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสิงห์บุรี	น.ส.พัทธมน บุญโต
10	นางสาววันเพ็ญ คงกล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสุรินทร์	น.ส.วรินทร์ พลศรี
11	นายประภาส หมายกล้า	พนักงานขับรถยนต์ ส.2	สนง.อัยการจังหวัดสุรินทร์	น.ส.ปภาวรินทร์ หมายกล้า
12	นางสาววรรณิภา จินาวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดอุบลบุรี	ด.ญ.เพชรไพลิน มะโนคำ
13	นางสาววิณี ชั้นกลาง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร (ปากช่อง)	ด.ญ.ภัทรวดี ชั้นกลาง
14	นางสาวสรวิทย์ กาศสกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 5	ด.ญ.สุวิทย์ สุหอม
15	นางสาวสุพรรณษา พันธุ์สารคาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดบึงใหญ่	ด.ญ.วริศา พันธุ์สารคาม
16	นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาภาสกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดชัยบาดาล	ค.ช.ญาณวุฒิ ไผโรจน์
17	นางชวนพิศ ชาวเหนือ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดพะเยา	นายชัยภัทร ชาวเหนือ
18	นางสุจิตรา หล่อศิริรัตนกุล	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดจันทบุรี	ด.ญ.ชนนษฎ์ หล่อศิริรัตนกุล
19	นางสาวสุพรรณษา อู่ตราทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 7	ด.ญ.กชกร แยมกลีบ
20	นางปติภุชิตา ชลิตะนาวิน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาเสพติด 5	นายธนภัทร สุธรรมวงศ์
21	นางสุภาวิตา ภูษณาภรณ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดปทุมธานี	ด.ช.นพรุจ ภูษณาภรณ์
22	นางบุญทวี สองสีโย	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิ จ.ลำปาง	น.ส.จิรภิญญา สองสีโย
23	นางพวงทิพย์ พละไสม	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 8	นายทัชภัทพิชากร พละไสม
24	นางวันเพ็ญ ระดาวีริยะกุล	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5	น.ส.สุวิษาพร ระดาวีริยะกุล
25	นางสาวอรนุช โอทอง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการศาลสูงจังหวัดระนอง	ด.ญ.วิลาสินี เกลี้ยงทิพย์
26	นางสาวสาลินี ชูมณี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.คดีปราบปรามทุจริตภาค 7	นายกิตติภณ มีประเสริฐ
27	นางสาวคณินันธา จันผาก	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดเบตง	ด.ช.อดิคุณ จันผาก
28	นางศศิกร รื่นสุข	พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจำ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ปทุมธานี	ด.ญ.สิริวิมล รื่นสุข
29	นางสาวสุนันท์ สังข์ทรัพย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดปทุมธานี	น.ส.ชนกนันท อ่ำชวานา
30	นางโสภา ทรศาสตร์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการจังหวัดพิษณุโลก	นายภากร ทรศาสตร์
31	นางญาตินันท์ วงศ์สวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ลำพูน	ด.ช.ศิริชัช วงศ์สวัสดิ์

รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 57 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 171,000 บาท

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล สมาชิก	ตำแหน่ง	กอง/สังกัด	ผู้รับทุน
32	นางดวงรัตน์ ฤทธิ์ขจร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีแรงงานภาค 1	ด.ญ.วริศา ฤทธิ์ขจร
33	นางนุชจรีน เสริมสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี	นายจิรายุ เสริมสวัสดิ์
34	นางกัญญา รุ่งริพงษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.ชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด	นายณัฐพงศ์ รุ่งริพงษ์
35	นางสาวพรณี บุญมี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.อุบลราชธานี	ด.ญ.วิษญาดา บุญมี
36	นางบุประพันธ์ คำแหง	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิ จ.นครราชสีมา	น.ส.พิมพ์ลภัส คำแหง
37	นางสาวอมกร แสงวงสว่าง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์	น.ส.ชัญญาบุษ แสงสว่าง
38	นางสาวพรทิวา จตุเทน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.อัยการภาค 4	น.ส.เบญญาภา ศรีสุโพธิ์
39	นายไตรภพ เก่งการจับ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ลำปาง	น.ส.ศรีบุญรณ์ เก่งการจับ
40	นางชนิษฐา ปัญจรัก	นิติกรชำนาญการ	สนง.คดีศาลสูงภาค 9	ด.ช.พรภวิชัย ปัญจรัก
41	นางบุษยา สุวรรณไตรย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดกำแพงเพชร	ด.ญ.ภัทรธิยา ศรีสังวรณ์
42	นางสาวภัทรวรินทร์ ภูพิช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิ จ.กาฬสินธุ์	นายอัมรินทร์ ภูคังน้ำ
43	นางนันทน์ภัส ทรัพย์เจริญ	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี	ด.ญ.พิมพ์ณดา ทรัพย์เจริญ
44	นางสาวรมิตา รุ่งอรุณเบิกฟ้า	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ด.ช.พงศกร รุ่งอรุณเบิกฟ้า
45	นางดาวใจ หงษ์อ่อน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์	ด.ช.ชนันธร หงษ์อ่อน
46	นางกรรณิการ์ สุกญา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักบริหารกลาง	น.ส.มานิตา สุกญา
47	นางสาวจรียา เวียนประพันธ์	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดสกลนคร	น.ส.วรมล วงษาเวียง
48	นางลักสรดา เต็งประเสริฐ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.คดีปกครองเพชรบุรี	น.ส.ธิดิตญาดา สาวสวรรค์
49	นางลักษณ์นารา รงค์ทอง	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.อุทัยธานี	น.ส.ศุทธหทัย รงค์ทอง
50	นายวีระพล สุวรรณทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล	ด.ญ.วิชัญญ์ สุวรรณทอง
51	นางวิภาวรรณ ภูมิจันทร์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.คดีศาลสูงภาค 2	นายกานต์ธนุ ภูมิจันทร์
52	นางบุบผา โพธิ์อิม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.ชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด	น.ส.ธนพร โพธิ์อิม
53	นายทรงศักดิ์ มีตา	นิติกรชำนาญการ	สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิ จ.หนองบัวลำภู	น.ส.ฐิติภัทรา มีตา
54	นางวิมล ศรีแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จ.สุราษฎร์ธานี	ด.ช.ธีรศานต์ ศรีแก้ว
55	นางเสาวนีย์ แก้วประจุ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.อัยการจังหวัดหลังสวน	ด.ช.ปณณวิชญ์ แก้วประจุ
56	นางวนิดา สุขอุ้น	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.อัยการภาค 8	นายธนธิป สุขอุ้น
57	นางนิภา ทัดตานนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.คดีปราบปรามการทุจริตภาค 4	น.ส.พิณิมา ทัดตานนท์